

**PHÁT BIỂU CỦA THỨ TRƯỞNG BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TRẦN QUỐC PHƯƠNG TẠI LỄ KỶ NIỆM  
45 NĂM QUAN HỆ ĐỐI TÁC VIỆT NAM – UNDP VÌ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG**

*Hà Nội, 02 tháng 6 năm 2023*

Thưa Bà Ramla Khalidi, Trưởng Đại diện thường trú Chương trình Phát triển của Liên hợp quốc tại Việt Nam,

Thưa các quý vị đại diện các bộ, ngành, các cơ quan, đoàn ngoại giao, tổ chức quốc tế, các đối tác phát triển tại Việt Nam,

Thưa toàn thể quý vị khách quý,

Trước hết, cho phép tôi thay mặt Bộ Kế hoạch và Đầu tư được chào mừng quý vị tham dự Lễ kỷ niệm 45 năm ngày Chính phủ Việt Nam và Chương trình Phát triển của Liên hợp quốc ký (UNDP) ký Hiệp định cơ bản chuẩn, cột mốc quan trọng đánh dấu cho mối quan hệ hợp tác bền chặt giữa Việt Nam và UNDP.

Tôi cũng xin chân thành cảm ơn sự hiện diện đông đảo của các vị khách quý đại diện cho Chính phủ, Quốc hội, địa phương, đoàn ngoại giao, các đối tác phát triển và đặc biệt là các thế hệ cán bộ đã từng phụ trách hợp tác với UNDP của Chính phủ Việt Nam cũng như các cán bộ Việt Nam đã từng công tác tại Văn phòng UNDP Việt Nam trong suốt 45 năm qua. Đây là minh chứng rõ ràng cho sự phát triển toàn diện và thực chất của quan hệ đối tác vì sự phát triển bền vững giữa Việt Nam và UNDP trong thời gian qua.

Thưa quý vị,

Hôm nay, tại khán phòng này, chúng ta ghi nhận không chỉ một quan hệ đối tác bền chặt – mà còn kỷ niệm một hành trình đáng nhớ. Với nhiều thế hệ người Việt Nam, nhắc tới UNDP, là nhắc tới những dự án thay đổi về tầm nhìn, về tư duy phát triển, đồng hành cùng Chính phủ xây dựng những hành lang pháp lý kêu gọi đầu tư nước ngoài, đổi mới doanh nghiệp, xây dựng chuẩn nghèo đa chiều, cải cách hành chính, cải cách tư pháp, bảo vệ môi trường, tăng trưởng xanh, ứng phó với biến đổi khí hậu, ứng dụng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Kể từ tháng 5 năm 1978 tới nay, UNDP luôn kề vai sát cánh với Việt Nam trong suốt chặng đường phát triển từ một nước nghèo bị tàn phá nặng nề bởi chiến tranh trở thành nước có thu nhập trung bình, đi đầu trong nỗ lực giảm nghèo và tăng trưởng. Bên cạnh đó, các phương thức hợp tác giữa UNDP và Việt Nam trong suốt 45 năm qua đã có nhiều thay đổi, phù hợp hơn với trình độ phát triển của Việt Nam. Từ những dự án “cầm tay chỉ việc”, tới nay, các dự án đã dần chuyển sang phương thức phối hợp mang tính “đối tác”, thúc đẩy quốc gia làm chủ và dựa trên các ưu tiên của Chính phủ Việt Nam.

Thưa quý vị,

Với nỗ lực chung, cùng đóng góp vào Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững, không để ai bị bỏ lại phía sau, Chính phủ Việt Nam luôn coi UNDP là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu, lâu dài và thực sự là “người bạn thân thiết”, hợp tác vì lợi ích của nhân dân Việt Nam, vì hòa bình và thịnh vượng ở khu vực và trên thế giới.

Xin chân thành cảm ơn các thế hệ cán bộ và nhân viên UNDP cũng như các cán bộ Việt Nam trong suốt 45 năm qua đã không ngừng hỗ trợ, vun đắp cho quan hệ hợp tác phát triển tốt đẹp như ngày hôm nay.

Tôi tin tưởng rằng, chặng đường 45 năm qua của quan hệ hợp tác Việt Nam - UNDP sẽ được tiếp nối bởi sự gắn bó ngày càng bền chặt. Chúc quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và UNDP nói riêng, Liên hợp quốc nói chung không ngừng phát triển.

Chúc sức khỏe toàn thể Quý vị.

Xin trân trọng cảm ơn./.